
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๘ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งท่ีหน่ึง) 

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทโีอที จำากัด
(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย 
โพธิ์สุ รองประธานสภาผุ้แทนราษฎร คนที่สอง ผลดัเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได ้อน ุญาตให ้สมาช ิกสภาผ ู้แทนราษฎร ปร ึกษาหาร ือในเร ื่องต ่าง  ๆ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗  เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

(๑) กระทู้ถาม
      ๑.๑ กระทู้ถามสด

๑.๑.๑ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำาปะหลังที่ไดร้ ับผลกระทบ
จากโรคระบาดไวรัสใบด่าง โดย นายวุฒพิงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ดว้ยเกษตรกรชาวไร่มันสำาปะหลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสใบด่าง
ซึี่งในแต่ละพื้นที่การเกษตรเกิดโรคระบาดขยายเป็นวงกว ้าง เกษตรกรชาวไร ่ม ันสำาปะหลังต ้องการ
ทราบแนวทางการช่่วยเหลือและมาตรการป้องกันโดยเร่งด่วน

        นายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตร ีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบ
ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดพบมากที่จังหวัดสระแกว้ และได้ชว่ยเหลือเกษตรกรดำาเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท จากนั้น คณะกรรมการนโยบายมันสำาปะหลังได้อนุมัตพิิเศษช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท ซึ่งไดร้ ับการอนุมตั ิเง ินแล้วและจะสามารถจ่ายได้ในเรว็ ๆ นี้ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหา
โรคระบาดให้หมดไปนั้น จะต้องไม่นำาท่อนพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดกลับมาใช้อีก ซึ่งทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณจ์ะมีการนำาท่อนพันธุ์ม ันสำาปะหลังไปแจกแก่เกษตร รวมทั้งในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสำาปะหลัง เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
ต่อไป

๑.๑.๒ หนอนกระทู้กดัก ินต ้นข ้าวโพดเสียหาย ทำาให ้เกษตรกรเด ือดร ้อน 
โดย นายศริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถาม นายกรัฐมนตรี

 ด้วยประชาชนในหลายพื้นที่ ไดร้้องเรียนขอให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะไดร้ับความเดือดร้อนจากหนอนกระทูก้ดักินต้นข้าวโพดเสียหาย ทำาให้
เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงว่า
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยมีเป็นจำานวนมาก และไดร้ับความเดือดร้อนจากหนอนกระทูก้ัดกิน



 ๒  
 
ต้นข้าวโพดเสียหาย ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้ให้การชว่ยเหลือเยียวยาเกษตรกรด้วยการชดเชยเกษตรกรในราคา
ตามทีร่ัฐบาลกำาหนด เช่นเดียวกับการชว่ยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำาปะหลัง

            ๑.๑.๓ มาตรการในการป้องก ันเหตุและติดตามจับกุมดำาเนินคดีผ ู้ท ี่ท ำาร ้าย
นักกิจกรรมทางการเมือง โดย นายจิรายุ ห่วงทรพัย์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ุถาม รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ)

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ลอบทำาร ้ายร่างกายประชาชนที่เป็นนักกิจกรรมหรือ
ผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งโดยมีผู้ถูกทำาร้ายจำานวนมาก  และล่าสดุ นายสิรวชิญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ
จา่นิว ถูกรุมทำาร้ายเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ทำาให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง แต่ยังไม่มี
ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีและยังไม่สามารถจับกุมตัวผูร้้ายได้

        พลเอก ชัยชาญ ชา้งมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า
การเกิดความรุนแรงในสังคมนั้น ทางรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงมุ่งมั่นที่จะทำางานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดไม่เกิด
ความรุนแรงกับใครเป็นอันขาด ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักกิจกรรมทางการเมือง การชุมนุม
ในแต่ละท้องที่ เจ้าหน้าที่ตำารวจจะเข้าดูแลอำานวยความสะดวก และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และมี
ผลกระทบต่อผู้ที่มาชุมนุม ที่ผา่นมาเหตุการณ์ชุมนุมตา่ง ๆ นั้น เจ้าหน้าทีต่ำารวจจะเข้าไปอำานวยความสะดวก
ดูแล สำาหรับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับนายสิรวิชญ์ เสรีธวิัฒน์ อยู่ในชั้นการสืบสวนสอบสวน โดยได้สอบสวนพยาน
ไปแล้วจำานวน ๘ ปาก และประจักษพ์ยานจำานวน ๓ ปาก อีกทั้งได้มีการสเก็ตภาพผูต้้องหา อยา่งไรก็ตาม 
จะคลีค่ลายคดีน้ีให้เร็วที่สุด  

       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป
๑.๒.๑. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนน สาย ๒๒๖ จากสองช่องจราจรขยาย

เป็นสี่ช่องจราจร โดย นายครูมานติย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสรุินทร์ พรรคเพื่อไทย   
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

            ด้วยถนนสาย ๒๒๖ ซึ่งเป็นถนนสายหลักและสายยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (พื้นที่อีสานใต้) บางช่วงบางตอนของถนนได้เปลี่ยนสภาพจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร 
โดยเฉพาะชว่งอำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ ไปเชื่อมอำาเภอห้วยทัพทัน จังหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง
ประมาณ ๖๔ กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงไดก้่อสรา้งไปแล้วประมาณ ๒๙ กิโลเมตร แต่ถนนไม่ได้ต่อเนื่องกัน
โดยได้มีการบูรณะปรับปรุงและก่อสรา้งเป็นระยะ และบางช่วงบางตอนถนนไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นเวลา 
๕ ปี บางเส้นทางก็ปรับปรุงในจุดเดิม ๆ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่า
โครงการก่อสร้างถนนสาย ๒๒๖ ขยายเป็นสี่ช่องจราจรเพื่อกอ่สร้างนั้น เริ่มจากตำาบลหัวทะเล อำาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงอำาเภอวารินชำาราบ จังหวดัอุบลราชธานี มีระยะทางทั้งสิ้น ๓๓๔ กิโลเมตร 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงทั้งสิ้น ๓๒๔ กิโลเมตร โดยไมร่วมเส้นทางในเทศบาลเมืองสุรินทร์
และศรีสะเกษ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เส้นทางเหล่านี้จะทำาหน้าที่เชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งในการเดินทางระหวา่งตัวเมืองของจังหวัดรวม ๕ จังหวดั คือ จังหวดันครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นแผนพัฒนาให้เป็นทางหลวงขนาดสี่ช ่องจราจรตลอดทั้งเส้น 
ในสว่นของอำาเภออุทุมพรพิสัยนั้น เนื่องจากทางส่วนนี้ผ่านเขตโบราณสถานซึ่งจำาเป็นที่จะต้องทำารายงาน
ผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ผา่นเรียบร้อยแล้ว 



 ๓

๑ .๒ .๒ . ก ร ะท ู ้ถ า ม  เร ื ่อ ง  มาตรการ ในการ แก ้ป ัญหาข ้า ร าชกา รคร ู
โดย นายครูมานติย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

เลื่อนการพจิารณาในคราวถัดไป
๑.๒.๓. กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกอา่งเก็บนำ้าบ้านเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ

จังหวัดสุรินทร์ โดย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสรุินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(เร ื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๑ - ๑.๒.๓ เลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หน่ึง) วันพุธที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประชาชนในพื้นทีต่ำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ ประสบปัญหา
การขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภค และการทำาเกษตรซึ่งอ่างเก็บนำ้าบ้านเกาะแก้ว เป็นอ่างเก็บนำ้าขนานใหญ่
ที่มพีื้นทีท่ั้งสิ้น ๒๗,๔๔๔ ไร่ ความจุนำ้าที่กกัเก็บ ๖.๑๓๐ ลา้นลูกบาศก์เมตร ได้รับประโยชน์ทางการเกษตร
๕,๐๐๐ ไร่ และเป็นอ่างเก็บนำ้าที่ใช้นำ้าดิบ ในการผลิตนำ้าประปาใชับรกิารภายในอำาเภอสำาโรงทาบ และในบางปี
จะมีฝนตกมากในอา่งเก็บนำ้าไม่สามารถกักเก็บนำ้าได้ และจำานวนนำ้ามีไม่เพียงพอที่จะใช้ในฤดูแล้ง เพราะเกิด
การตื้นเขินจากการตกตะกอนของดินและวัชพืชทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดรอ้นจากการไม่มีนำ้าใช้

นายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่า
ขณะนี้น ำ้าส ำาหร ับอ ุปโภคบร ิโภคย ังคงใช ้เพ ียงพอ ส ำาหร ับการนำาเคร ื่องส ูบน ำ้ามาใช ้มาใช ้น ั้น น ับวา่
เป็นการบรรเทาเบาบางให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

๑ .๒ .๔ .  ก ร ะท ู้ถ า ม  เร ื่อ ง  พ าน ไหว ้ค ร ู - ล ้อ ก า ร เม ือ ง  เ ด ็ก ค ดิ เ อ ง ไ ด ้
ผู้ใหญ่อยา่กลวั โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เลื่อนการพจิารณาในคราวถัดไป
๑.๒.๕ .  กระท ู้ถาม เร ื่อ ง  การก ่อสร า้ งพ ิพ ิธภ ัณฑ ์บ ้านดอนธงช ัย  ต ำาบล

สว่างแดนดิน อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยนางอนรุักษ์ บุญศล สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม นายกรัฐมนตรี

  เลื่อนการพิจารณาในคราวถัดไป
๑.๒.๖.  กระท ู้ถาม เร ื่อง  ความค ืบหน ้าของร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิป ้องก ัน

และปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรฐัมนตรี 

เลื่อนการพจิารณาในคราวถัดไป

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม (ถ้ามี)

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)



 ๔

เรื่องด่วน
   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนต่อจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ ดังน้ี

๑. ญัตต ิดว่น เร ื่อง ขอให้สภาผ ู้แทนราษฎรพิจารณาศกึษาปัญหาราคาพ ืชผล
ทางการเกษตรตกตำ่า โดย นายชวูิทย์  พิทักษพ์รพัลลภ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี 
พรรคเพื่อไทย และนายอภิชาต ตรีสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้เสนอ   
 ๒. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกตำ่า โดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 
พรรคเพื่อไทย และนายนริมิต สจุารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เพื่อแก ้ไขปัญหาราคายางพารา โดย นายขจิตร ช ัยน ิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัอ ุดรธานี
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๔. ญตัติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่า โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวดั
อา่งทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๕. ญตัติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตำ่า โดย นายนริศ ขำานุรักษ์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ    

๖. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกตำ่า โดย นายวรีะกร คำาประกอบ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

๗. ญตัติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่า โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ

๘. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หาแนวทางช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรตกตำ่าแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวและอ้อย  โดย นายนิยม  ชา่งพินิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๙. ญตัติดว่น เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ราคาพืชผลของเกษตรกรตกตำ่า โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา  ว ิช ัยก ุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดั
นครศรธีรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศกึษาแก้ไขปัญหาราคาพืชผล   
ทางการเกษตรตกตำ่า โดย นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสพุรรณบุรี พรรคชาติไทย
พัฒนา เป็นผู้เสนอ



 ๕

๑๑. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศกึษา
หาแนวทางชว่ยเหล ือพ ืชผลทางการเกษตรราคาตกต ำ่า  โดย นายอ ุบลศ ักด ิ์ บ ัวหลวงงาม สมาช ิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
 จากนัั้น สมาชกิฯ ได้อภิปรายแสดงความคดิเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ
ได้สั่งปิดประชุม

 ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๘ นาฬิกา

********************


